

ข่าวหนังสือพิมพ์ (1)

หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

วัน เดือน ปี 20 ต.ค. 2560 หน้า 6 เรื่อง ก๊าซแอลพีจี

ถกผู้ค้า 'แอลพีจี' จัดระเบียบค้าปลีก

กรุงเทพธุรกิจ ● “กรมธุรกิจพลังงาน” นัดหารือ ผู้ค้า-โรงบรรจุก๊าซแอลพีจีวันนี้ ร่วมทำแผนจัดระเบียบธุรกิจค้าปลีกสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรม เชื้อปีหน้าประชาชนได้ประโยชน์

นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่า วันนี้ (20 ต.ค.) กรมได้เชิญผู้ค้าน้ำมัน(ก๊าซ) มาตรา 7 ที่ดำเนินธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) มาหารือร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางบริหารจัดการผู้ค้าก๊าซ และโรงบรรจุก๊าซ ให้เป็นระเบียบมากขึ้น เพื่อสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาดค้าปลีกแอลพีจี ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การเปิดเสรีธุรกิจก๊าซแอลพีจีสมบูรณ์มากขึ้น

“ธุรกิจแอลพีจีในปีหน้าจะแข่งมากขึ้น เพราะกรมฯจะหาวิธีดูแลตลาดล่างให้เกิดการแข่งขัน ซึ่งหากตลาดล่างแข่งขันแล้ว ตลาดบนก็จะแข่งขันตาม ซึ่งจะทำให้

ผู้บริโภคได้ใช้แอลพีจีในราคาที่แข่งขันหรืออาจถูกลงได้” นายวิฑูรย์ กล่าว

สำหรับแนวโน้มความต้องการใช้แอลพีจีปีนี้คาดว่าจะเติบโต 2.5-3% จากปีก่อน โดยการใช้แอลพีจี 9 เดือนแรกปีนี้ (ม.ค.-ก.ย.) อยู่ที่ 16.7 ล้านกิโลกรัมต่อวัน เพิ่มขึ้น 2.4% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเติบโตจากการใช้แอลพีจีภาคปิโตรเคมีและภาคอุตสาหกรรม

ด้านนายพิษณุพงศ์ รุ่งโรจน์งามเจริญ นายกสมาคมผู้ค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) กล่าวว่า สมาคมได้ร่วมมือกับกรมธุรกิจพลังงาน เพื่อติดตามแนวโน้มร้านค้าแอลพีจีว่าจะเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมากน้อยเพียงใด และจำเป็นต้องออกมาตรการบังคับหรือไม่ ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้เวลารวบรวมข้อมูล 3 เดือน หรือภายในสิ้นปีนี้ เนื่องจากปัจจุบันมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการประมาณ 2,000 แห่ง จากจำนวนร้านค้าที่มีอยู่ประมาณ 7,000 แห่ง

ทั่วประเทศ

โดยสมาคมมองว่า การเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อร้านค้า เนื่องจากมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกือบ 12 ล้านคน ซึ่งรัฐกำหนดสิทธิใช้ซื้อแอลพีจีในวงเงิน 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน หรือมีผู้ได้รับสิทธิในระบบนี้ประมาณ 5-6 ล้านครัวเรือน หากไม่เข้าร่วมโครงการ อาจเสียประโยชน์

ส่วนกรณีที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการจะมีต้นทุนจากการติดตั้งเครื่องรูดบัตรประมาณเดือนละ 100 บาท มองว่าเมื่อเทียบกับยอดขายที่เพิ่มขึ้นในอนาคต จะคุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่งต้นทุนการดังกล่าวไม่น่าจะมีนัยสำคัญที่ทำให้ร้านค้าไม่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ

สำหรับร้านค้าแอลพีจีที่ต้องการเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถแจ้งรายชื่อได้โดยตรงกับกรมธุรกิจพลังงาน และกระทรวงการคลัง